

คู่มือออนไลน์

(5 กุมภาพันธ์ 2559)

โดย ธรรมาธิปติ

ดวงที่เหมาะกับการทำเซลล์ แต่ใจไม่ชอบเลย

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สักคำนี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า จา เกิดวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2529 เวลา 20.32 น. ราชบุรี เพศหญิง

ดวงชะตาของคุณจา ชี้แนะว่า คุณน่าจะมีโชคจากความสัมพันธ์ และ พบปะกับผู้คนหน้าใหม่ๆหากสามารถจัดการได้ แต่แน่นอนว่าเป็นเรื่องยาก เพราะต้องประสานกับสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อเรียกเรื่องเสมอ มีอารมณ์อ่อนไหว เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ซึ่งติดกันกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่เมื่อป้อนข้อมูลที่ถูกต้องลงไป หรือ ดำเนินการตามลำดับ ขั้นตอนของเครื่องจักร ก็จะได้รับผลที่คาดหวังได้ออกมาทันที

คำถามแรก อาชีพการงาน ค้นหาตัวเองยังไม่เจอ ไม่รู้ว่าจะไปไหนถึงจะรุ่ง เรียนจบมาจากด้านวิศวกรรม แต่ใจไม่ชอบอยู่ในโรงงาน เลยไปทำงานเซลล์ แต่เป็นคนเชียวชาญไม่ค่อยเก่ง ตอนนี้อยู่เรียนภาษาจีนเพิ่มมา กลับมาหางาน แต่รู้สึกว่าจะต้องไปทำงานแข่งกับนักศึกษาจบใหม่ อยากให้อาจารย์แนะนำเรื่องแนวทางอาชีพการงานค่ะ ในอนาคตอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองค่ะ

แม้ว่าคุณจะเรียนมาทางด้านวิศวกรรม แต่ในดวงชะตาก็ไม่โดดเด่นในเรื่องวิชานัก แต่ไปเด่นในทางด้านเซลล์ ตามเหตุผลที่ผมพูดมาข้างต้น

คนไทยเดี๋ยวนี้เกลียดการทำอาชีพ “เซลล์” เพราะมองว่าเป็นงานต่ำต้อย งานที่ต้องง้อคน ต้องพูดเอาใจคน ต้องตามใจคน เหล่านี้เป็นต้น แต่หารู้ไม่ว่า ไม่ว่าธุรกิจใดก็ตาม หากไม่มีฝ่ายขายที่เข้มแข็งต่อให้สินค้าดีเลิศขนาดไหน โอกาสประสบความสำเร็จก็ยาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจา ซึ่งเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง ไม่ค่อยชอบสูงลิงสังสรรค์กับใครนัก งานเซลล์ จึงยิ่งยากเย็นมากในความรู้สึกของคุณ

แต่หากมองมุมกลับ ในขณะที่ทุกคนไม่ชอบทำงานเซลล์ คนทำงานเซลล์จะเหลือจำนวนน้อยลง นั่นหมายความว่า คู่แข่งของคุณก็จะมีจำนวนน้อยลงไปด้วย โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ย่อมมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าอาชีพงานที่มีคนแห่แหนไปทำกัน

ผมคิดว่า หากคุณจะใช้ความพยายามเพิ่มอีกหน่อย วางแผนการทำงานเซลล์ให้เป็นระบบ ล่วงหน้าด้วยการปรึกษากับรุ่นพี่ หรือ ผู้มีประสบการณ์ เข้าศึกษาอบรมเกี่ยวกับงานขายบ่อยๆ ก็น่าจะทำให้คุณก้าวไปเป็นฝ่ายขายที่ประสบความสำเร็จได้

อันที่จริง ดวงชะตาของคุณก็เอื้ออำนวยในเรื่องการขายอยู่ เพราะคุณเป็นคนพูดจาดี ประนีประนอมสูง สัมพันธ์กับผู้คนในสังคมแล้วมักจะได้โชค สำคัญที่สุด อย่าทำงานประเภทนั่งโต๊ะประจำที่ ขอให้ทำงานที่ต้องเคลื่อนย้าย หรือ งานที่จบเป็นภาระกิจๆ ไป

คำถามที่สอง จากข้อที่หนึ่ง ตอนนี้ที่มีเรียกเข้าไปสัมภาษณ์ มีงานแรก ถ้าหากหางานที่เกี่ยวกับนำเข้าส่งออก เป็น SHIPPING หรือคนประสานงานนำเข้าส่งออกดี งานสองเป็น โปรโมเตอร์สินค้าเช่น น้ำหอมในสนามบิณสูวรรณภูมิ งานสาม วิศวกรขาย คล้ายๆงานเก่า อยากให้แนะนำงานว่างานไหนดีจะถูกโฉลกกับดิฉันในตอนนี

ไม่แนะนำสำหรับงานโปรโมทสินค้าประเภทน้ำหอมในสนามบิณสูวรรณภูมิเป็นอย่างยิ่ง ไม่ควรทำครับ

ย้ำว่า ขอแนะนำงานฝ่ายขายเครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับทางวิศวกรรม ไม่แนะนำสินค้าประเภทน้ำหอม เพราะดวงดาวในดวงชะตาไม่เกื้อหนุน

คำถามสุดท้าย เรื่องเนื้อคู่ อยากทราบว่า เป็นคนไทย หรือ ต่างชาติ เคยดูดวงมาเค้บอกว่า ดวงหนูหาคู่ยาก ใจหนูชอบคนต่างชาติมากๆ ส่วนใหญ่ที่เคยเจอจะไม่ค่อยดีเท่าไรเลย หาแฟนต่างชาติยาก รบกวนดูให้หน่อยนะคะ ถ้ามีจะมีอายุมากกว่าน้อยกว่า ผิวสีอะไร

พื้นดวงชะตาของคุณบอกว่า คุณเป็นคนเบื่อง่าย หน่ายเร็ว และเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เป็นอุปสรรคต่อการครองคู่อยู่พอสมควร

ในแง่มุมของทางโหราศาสตร์ ดวงเรื่องคู่ของคุณไม่สู้ดีเอาเสียเลย คิดว่าน่าจะยากสักนิด หรือ หากจะมีก็คงจะไปด้วยกันยากพอสมควร

แต่สิ่งที่จะเตือนก็คือ เรื่องสุขภาพ ร่างกาย และ โรคที่มีโอกาสจะเป็น ก็คือ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร กระเพาะอาหาร และ โรคเกี่ยวกับมดลูก รังไข่

ควรจะไปพบแพทย์เพื่อเฝ้าระวังโรสดังกล่าวเอาไว้ นะครับ เพื่อความไม่ประมาท

สุดท้ายก็ขอให้ คุณจ๋า ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

